

เพื่อลูกแม่ออม

เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 มีหญิงตั้งครรภ์ท้องที่ 3 อายุครรภ์ 32+ สัปดาห์ มาด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอด ไม่มีมูกเลือด ไม่มีน้ำเดิน และมีตุ่มหนองขึ้นตามตัว โดยเฉพาะขึ้นบริเวณข้างแก้ม 2 ข้าง ไรผมจะเป็นตุ่มหนองใหญ่จำนวนมาก และมีรอยแดงลามออกมาอีก แต่แถวบริเวณแก้มไม่มี น้องเป็นคนสวย ผิวขาวตามแขน ขา และหน้าท้องมีตุ่มหนองเป็นปื้นยาว เป็นหย่อม ๆ เวลาจะฟังหัวใจทารกทางหน้าท้องก็ต้องหาที่ที่จะวางหัวProbeฟังไม่ให้โดนตุ่มหนอง ซึ่งมองดูแล้วป่า(ผู้เขียน) รู้สึกแสบออกร้อน คัน ตามแขนและดูน่ากลัวเหมือนกัน ตัวน้องก็จะบวมๆ หน่อยเพราะกินยาสเตียรอยด์ และเส้นผมก็จะมีการร่วงเป็นหย่อมๆ



จากการสอบถามน้องบอกว่า เป็นโรคสะเก็ดเงินตั้งแต่อายุ3ขวบ ก็รักษาตัวที่ สถาบันโรคผิวหนังดีขึ้น พอตั้งท้องลูกคนแรกก็มีอาการแบบขณะนี้คือ เป็นตุ่มหนองสีขาวตามร่างกาย ตุ่มซ้อนตุ่ม เพราะตอนนี้คุณแม่ให้งดยาบางตัวเพราะมีผลต่อลูกในครรภ์จนคลอดลูกคนแรกเสร็จค่อยกลับมากินยาใหม่และอาการก็ดีขึ้น ไม่มีตุ่มหนองเหมือนคนปกติมา 8-9 ปี ตอนนี้มีอาการกำเริบขึ้นอีกเพราะได้สามีคนใหม่แล้วอยากได้ลูก จึงยอมมีลูกอีกครั้งตามความต้องการสามี แม้ว่าจะต้องมีอาการเป็นตุ่มหนองพุพองตามตัวอีกเหมือนท้องครั้งแรก พอท้องมาฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลนาโพธิ์ แพทย์ก็ส่งน้องไปตรวจรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ อาการก็พอทุเลาแต่ยังมีตุ่มหนองตามตัวเวลาใส่เสื้อผ้าจะมีหนองติดเสื้อผ้าเวลาถอดเสื้อผ้าก็จะมีอาการเจ็บแสบตามผิวหนัง จนแม่ น้องสงสารก็เลยให้น้องนอนบนใบตองกล้วย เหมือนกับคนที่ เป็นโรคฝีดาษ หลังจากที่เขาอาบน้ำเกลือเช็ดตุ่มหนองเพื่อไม่ให้ ติดเสื้อผ้า



วันนี้ก็เหมือนกันปากก็เลยให้นอนบนผ้าปูเตียง แล้วเอาผ้าก็อซชุบน้ำเกลือปิดแผลไว้ เอาเสื้อคลุมตัวไว้เฉยๆ แล้วให้ปิดผ้าม่านไว้ โชคดีที่ช่วงนี้ไม่มีคนไข้คนอื่นมาคลอดก็เลยไม่กลัวว่าคนอื่นจะเห็นแล้วกลัวหรือไป ซึ่งน้องก็มีแม่ที่คอยช่วยดูแลช่วยพลิกตะแคงตัวให้ เนื่องจากน้องเป็นตุ่มหนองตามตัว และน้องก็จะตัวบวมๆ ทำให้ลูกนั่งลำบาก แต่น้องก็ยังอารมณ์ดี ป้าเลยถามน้องว่า “เคยมีอาการแบบนี้ตอนตั้งท้องแล้วทำไมถึงยอมมีลูกอีกคน” น้อง “หนูแต่งงานใหม่แล้วแฟนอยากจะได้ลูกก็เลยต้องมีให้เขา หนูรู้ว่าจะเป็นแบบนี้แต่เพื่อลูกหนูก็ยอม” ป้าพยักหน้าเข้าใจ (ตามความเข้าใจป้าผู้ชายแต่งงานก็อยากจะมีลูกไว้สืบสกุล ในส่วยผู้หญิงก็อยากให้ เป็นโซ่ทองคล้องใจสามีไว้เพื่อไม่ให้มีการเลิกรากัน) ก็เลยอธิบายแนวทางการรักษาและให้น้องนอนพักผ่อน สามีน้องทำงานที่กรุงเทพฯ วันรุ่งขึ้นมาเยี่ยมกันดูแลรักใคร่กันดีช่วยประคองภรรยาในการลูกนั่ง ลูกเดิน ซึ่งที่เคยเห็นมามีน้อยคนที่สามีมักจะช่วยแบบนี้โดยเฉพาะภรรยาที่มีตุ่มหนองพุพองตามตัวแบบนี้ น้องได้รับการยับยั้งการคลอด 3 วันอาการเจ็บครรภ์คลอดก็หายไป แต่ก็ต้องทำแผลตามตัวใบหน้าทุกวัน แพทย์ก็อนุญาตให้น้องกลับบ้าน และให้ทำแผลที่บ้าน และให้น้องไปพบแพทย์ตามนัดที่ โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ พอวันที่กลางเดือน พ.ศ. 2562 น้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ด้วยเรื่องตุ่มหนองตามตัวมีเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีไข้ ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีน้ำเดิน ลูกดิ้นดี แพทย์ให้ยาฉีดยาปฏิชีวนะ จนตุ่มหนองลดลงและเพื่อลดความแออัดจึงได้ส่งตัวน้องกลับมาฉีดยาปฏิชีวนะต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านจนครบ 2 สัปดาห์ น้องก็ต้องมานอนรักษาตัวและทำแผลเช้าเย็นต่อที่ห้องคลอด ซึ่งปากก็ได้พูดคุยกับแม่ของน้อง แม่บอก “ก็ไม่ว่างให้น้องเขามีลูกอีกหรือเพราะเห็นตอนท้องแรกน้องก็ทรมาณ เพราะเป็นตุ่มหนองตามตัว กินยารักษาโรคสะเก็ดเงินก็ไม่ได้ พอไปไหนคนเขาก็ทำท่ารังเกียจ แต่ก็ตามใจเขาหัวใหม่เขาอยากได้ ท้องแรกก็ผ่าคลอด” ป้าพยักหน้าแม่บอกพูดต่อ “หมอที่กรุงเทพบอกให้คลอดลูกก่อนจึงจะให้ยารักษาต่อก็คงจะต้องดูแลกันแบบนี้ต่อ” น้องก็นอนฉีดยาต่อจนครบ พอวันที่ 11 มิถุนายน 2562 น้องมาโรงพยาบาลด้วย 1 วันลูกดิ้นน้อยลงในตอนกลางคืน เมื่อเช้านี้รู้สึกลูกไม่ดิ้น ไม่มีมูกเลือด ไม่มีน้ำเดิน อายุครรภ์ 36+ สัปดาห์แพทย์ตรวจแล้วก็ส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ พอไปถึงน้องได้รับการผ่าตัดคลอด (ซึ่งที่บริเวณหน้าท้องของท้องที่จะทำการผ่าตัดไม่มีตุ่มหนองพุพอง) ได้ลูกสาว น้ำหนัก 1,400 กรัม ซึ่งเป็นการคลอดก่อนกำหนด ลูกก็ต้องนอนที่ NICU ได้รับการให้น้ำเกลือ ให้นมทางสายยาง ตอนกลางเดือนป่าไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลศูนย์ไปเจอแม่ น้องก็เลยตามอาการหลานสาว (ปกติถ้ามีการส่งต่อผู้คลอดไปปากก็จะโทรสอบถามอาการแม่ลูกทุกครั้ง) แม่บอกเอานมแม่ที่บีบเก็บที่บ้านมาส่งหลาน แล้วแม่น้องก็ชี้มือไปให้เห็นผู้หญิงใส่

วิกผมสีบลอนด์ทองร่วงอวบที่ยืนหันหลังชื่อของอยู่ “ ไผละ ” พอดีผู้หญิงคนที่ยืนหันหน้ามา “ อ้าวน้องคือสวยแท้ ” น้องไม่มีตุ่มหนองตามตัวแล้วแต่ยังแขนขายังมีร่องรอยเป็นรอยแดงจางและสีเทา ใบหน้าก็ยังมีอาการบวมสตีรอยด์อยู่ น้องยกมือไหว้ป่าแล้วพูด “ ผิวหนูหายแล้วเหลือแต่ยังบวม ” พร้อมทั้งดึงแขนเสื้อแขนยาวให้ดูประกอบกัน น้องพูดต่อ “ หนูไปหาหมออยู่กรุงเทพหมอจะให้กินยารักษาโรคสะเก็ดเงินใหม่อีกจ้า ” ฉันทพูด “ ดีใจนำเต้อลูกสาวเป็นจังได้แทนน้อง ” น้องตอบ “ ตอนนั้นนอนอยู่NICUให้น้ำเกลือกับให้นมโดยใส่สายยางป้อนเอา คุณหมอรอให้น้ำหนักขึ้นก่อนค่อยจะให้กลับบ้าน ” จากการโทรศัพท์สอบถามกันเป็นระยะๆ พบว่าลูกสาวของน้องนอนที่โรงพยาบาลศูนย์อยู่เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน แพทย์จึงให้กลับบ้าน ตอนนี้ น้องยังมีอาการใบหน้าบวม แต่ไม่มีอาการพุพองตามตัวให้เห็น สามารถช่วยสามีซึ่งย้ายกลับมาทำงานที่บ้านได้แล้ว ลูกสาวน้องก็น่ารักพัฒนาการสมวัย

- ความรักของแม่แม้ว่าตัวเองจะเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ ภาพลักษณ์ภายนอกที่ไม่สวยงามตอนตั้งครรภ์เพื่อลูก แม่ยอมได้ทุกอย่าง